

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๑๑๔/ ๖๖๐๒



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  
ถนนวิจิตรสุรการ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร ๙๙๐๐๐

๒๔

กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๑๑๔/ว ๗๘๖  
ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดสำรวจความ  
ต้องการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น เพื่อเสนอขอสนับสนุน  
งบประมาณตามความต้องการ จำเป็นเร่งด่วน ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ขอเรียนว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา  
และเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน  
และสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ งบลงทุน รายการค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร  
ประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสออุบัติเหตุ ให้กับโรงเรียนในสังกัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  
จึงขอให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยให้ถือปฏิบัติตามประกาศ  
หรือคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และ  
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ  
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้กำหนดปฏิทินการดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนแนวทางที่  
สำนักงบประมาณกำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ จะสามารถก่อนนี้ผูกพันได้ ต่อเมื่อได้รับโอนจัดสรรงบประมาณแล้ว  
เท่านั้น และกรณีโรงเรียนเห็นว่า งบประมาณที่ได้รับจัดสรรหมดความจำเป็นในการดำเนินงานหรือได้รับการ  
สนับสนุนงบประมาณจากแหล่งอื่นแล้ว รวมทั้งไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดให้แจ้งคืน  
งบประมาณกลับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยด่วน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประภาส ไชยมี)

กลุ่มนโยบายและแผน

โทร. ๐-๔๒๖๑-๑๕๓๒ ต่อ ๑๕

โทรสาร ๐-๔๒๖๑-๓๐๔๐

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

รายละเอียดกันเงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินเหลือจ่าย

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษาระดับ

กิจกรรมการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการค่าก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและที่ประสบภัย

ที่	โรงเรียน	อำเภอ	จังหวัด	สพท.	รายการ	งบประมาณ
1	บ้านค่านางโงก	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	สพป.มุกดาหาร	ค่าซ่อมแซมบ้านพักครู	60,500
2	บ้านซ่ง	คำชะอี	มุกดาหาร	สพป.มุกดาหาร	ค่าซ่อมแซมบ้านพักครู	200,000
3	บ้านหนองแวงใหญ่	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	สพป.มุกดาหาร	ค่าซ่อมแซมบ้านพักครู	190,000
4	บ้านนาขามป้อมวิทยาคม	หัวน้ำใหญ่	มุกดาหาร	สพป.มุกดาหาร	ค่าซ่อมแซมบ้านพักครู	200,000
				รวม สพป.มุกดาหาร	4	574,900

